

HỌC CHỮ THÁNH HIỀN - BÁCH TỰ THIÊN KIM LỚP HỌC KHÔNG GHẾ - CHAIRLESS CLASS”

Thế giới đang thay đổi quá nhanh, và công nghệ ảo, lối sống ảo, đang ảnh hưởng quá lớn tới đời sống gia đình, đời sống công việc của NGƯỜI ĐI LÀM, họ đang phải đối diện với quá nhiều áp lực gánh nặng của đời sống. Nhận thức được thực tế này, Thanh Hoa đã xây dựng nên chương trình Học chữ Thánh Hiền cùng Thầy Chủ Nhiệm, một chương trình giáo dục KHAI TÂM theo pháp học cổ truyền.

Lớp học với thầy Chủ Nhiệm, người đi làm sẽ được học “bách tự thiên kim” – 100 chữ vàng của Thánh Hiền, chia làm 3 giai đoạn của HÀNH TRÌNH KHAI SÁNG TỰ THÂN. Đây là chương trình KHAI TÂM & KHAI TRÍ & RÈN LUYỆN NỘI LỰC dành cho mỗi quý vị trên hành trình PHÁT TRIỂN BẢN THÂN & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI của mỗi người.

Khai Minh là mở con người tâm tối của mình ra để đưa ánh sáng vào và làm cho mình sáng ra. Khai Minh là hành trình khai mở tâm trí, “khai tâm & khai trí”, để nhận chân ra con người đích thực của chính mình, nhận ra được sự thật của đời sống đang diễn ra xung quanh mình, từ đó thay đổi hoàn thiện chính mình.

Lớp học với thầy Chủ Nhiệm rất đặc biệt vì có tới “3 không”: Lớp học không ghế - Thực học Không bằng cấp - kiến thức không có trong sách giáo khoa!

Mỗi tuần, mỗi Thanh-ser được học 1 chữ Thánh Hiền, mỗi chữ là 1 bài học quý mà Thánh Hiền để lại cho thế hệ mai sau. Được viết chữ Nho và hiểu nghĩa Việt, được hiểu sâu sắc 3 tầng lớp vi diệu của 1 con chữ: tượng thanh, tượng nghĩa, tượng hình.

Cuối mỗi kỳ học, Các Thanh-ser được trải nghiệm thi hương – thi hội – thi đình. Và được chấm điểm theo thang điểm Cổ Học để tìm ra Trạng Nguyên.

Những trạng nguyên của Thanh Hoa sau mỗi năm học sẽ được vinh danh, và đặc biệt Trạng Nguyên ưu tú nhất sẽ được các Giáo Thọ cùng Thầy Chủ Nhiệm của Thanh Hoa trực tiếp tổ chức lễ rước Vinh Quy Bái Tổ về tận quê nhà.

Qua những thông tin được mô xẻ tại lớp học, các Thanh-ser được trang bị tư duy phản biện và xây dựng kỹ năng kết nối – hợp tác, trang bị những kỹ năng mà máy móc không có, điều này trở nên đặc biệt quan trọng để giúp các bạn thành công trong tương lai.

.....

☘ “Học với thầy Hiệu trưởng” là module đầu tiên thuộc dự án “Lớp học không ghế - CHAIRLESS CLASS” do Hội đồng học sinh trường Thanh Hoa chủ trì nhằm mang đến một không gian học tập mới mẻ với những chủ đề thiết thực, hấp dẫn dành cho các Thanh-ser.

☘ Dự án “CHAIRLESS CLASS” dự kiến sẽ có nhiều module lớp học khác nhau (bao gồm: Lớp học với thầy Hiệu trưởng – dự kiến triển khai 1 tháng/lần; Lớp học đặc biệt với các “hot teachers” và các gương mặt học sinh, sinh viên nổi bật,...). Qua đó, các Thanh-ser sẽ được tiếp cận nhiều luồng kiến thức đa dạng cũng như những trải nghiệm khác nhau.

☘ Để tổ chức lớp học đặc biệt này, HĐHS đã trực tiếp thực hiện tất cả các khâu: mời giáo viên đứng lớp, lấy đăng ký, mời Thanh-ser tham gia lớp học, đón tiếp, chia

nhóm, trợ giảng cho giáo viên... thể hiện sự chủ động và tinh thần lãnh đạo – phẩm chất mỗi Thanh-ser luôn hướng tới.